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Umhverfis- og skipulagssvið

Hér með sendist útskrift úr fundargerð borgarráðs frá 8.2.2024 varðandi eftirfarandi mál: 

USK - Kjalarnes - Vallá - breyting á deiliskipulagi - til afgreiðslu

Lagt fram bréf umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 17. janúar 2024, sbr. samþykkt umhverfis- 
og skipulagsráðs frá 17. janúar 2023 á tillögu að breytingu á deiliskipulagi Vallár á Kjalarnesi, 
ásamt fylgiskjölum.
Samþykkt.
Borgarráðsfulltrúi Sósíalistaflokks Íslands situr hjá við afgreiðslu málsins.

Ólöf Örvarsdóttir tekur sæti á fundinum undir þessum lið.

Borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja fram svohljóðandi bókun:

Fulltrúar Sjálfstæðisflokks undirstrika mikilvægi þess að tillit verði tekið til 
sjónarmiða íbúa á svæðinu sem hafa áhyggjur af neikvæðum umhverfisáhrifum og 
mögulegum heilsuspillandi áhrifum starfseminnar á íbúa. Tryggja þarf örugga 
vöktun með hugsanlegri lyktarmengun af völdum stækkunarinnar.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun:

Fulltrúi Flokks fólksins fagnar því að stækka eigi svæðið fyrir hænsnin svo betur 
fari um þau. Hætta á notkun búra en á sama tíma. Nokkrar áhyggjur eru þó af því 
að tvöfalda á fjölda fugla. Þetta hlýtur að vera allt í samræmi við dýraverndunarlög 
og -sjónarmið. Eftir því sem fulltrúi Flokks fólksins sér í gögnum eru helstu 
athugasemdir um lyktarmengun vegna stækkunar Stjörnueggja. Í ljósi þess að 
óvissa er um áhrif stækkunarinnar á lyktarmengun telur Umhverfisstofnun rétt að 
tekið verði tillit til þess við gerð skilmála deiliskipulagsins. Fulltrúi Flokks fólksins 
tekur undir það og einnig að gerð verði skoðun á umhverfisáhrifum þegar fram líða 
stundir sbr. bókun íbúaráðs Kjalarness.
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